

แอน สิเรียม ...รำให้ เสียใจข่าว ได้สิทธิพิเศษดูหลินปิง

นำเสนอเมื่อ : 1 ต.ค. 2552

แอน สิเรียม รำให้ เสียใจข่าว ได้สิทธิพิเศษดูหลินปิง



"สิเรียม" สะอื้นโต้ข่าวรับสิทธิคุ้ม "หลินปิง" ครั้งชั่วโมงบดขยี้แค่เข้าด้านหลังไม่ได้ถูกโห่ไล่

"แอน สิเรียม" รำให้โฮ เสียใจข่าวใกล้ชิด "หลินปิง" โต้อยู่แค่ 5 นาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ยันไม่ได้ลัดคิวเพียงแต่เข้าไปด้านหลังแค่ว่าลูกเที่ยว ไม่ได้โดนโห่หรือถูกไล่

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายโสภณ ดำนัย ผอ. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงกรณีข่าวอนุญาตให้ "แอน สิเรียม ภัคดีดำรงฤทธิ์" ดาราและพิธีกรชื่อดัง พรอม "น้องหนนี่" ลูกสาว เขาชมและสัมผัสหมีแพนด้าเป็นกรณีพิเศษ จนถูกประชาชนที่มาเขาคิวชมแพนด้าน้อยหลินปิงโห่และคืนตัวเพราะไม่พอใจว่า เรื่องนี้ตนขอปฏิเสธว่า ไม่ได้เกิดเหตุตามที่ เป็นข่าวอย่างเนิ่นนาน และยืนยันว่าไม่มีประชาชนสงสัยโห่ หรือไม่พอใจจนต้องคืนตัวเขาชมตามที่เป็นข่าว

นายโสภณ กล่าวต่อว่า โดยปกติแล้วในช่วงเวลา 10.00-10.30 น. เป็นเวลาที่หลินปิงต้องกินนมจากแม่หลินสูย เป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่จะไปจับทั้งสองแยกออกจากกัน และเมื่อนำหลินปิงออกมาโชว์ตัวก็ทำได้เพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น จะต้องนำกลับไปให้หลินปิงกินนมจากแม่อีกครั้ง อีกทั้งการที่นำหลินปิงออกมาให้ประชาชนชมนั้นก็ไม่ได้ลาซาตามที่เป็นข่าวด้วย อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่านำดาราสาวพอมลูกสาวเขาไปพอมกันกับตน เนื่องจากทั้งสองคนมีภารกิจต้องไปร่วมงานกับนายก อบจ. เชียงใหม่ ในเรื่องการจัดงานเทศกาลทิวลิปประจำปี 2552 ต่อ จึงต้องใช้เวลา

"ช่วงที่จะไปชมต่อนั้นเป็นช่วงที่หลินปิงต้องกินนมแม่ จะชมไม่ได้จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับหมีนานถึง 30 นาที การมาเข้าชมหมี่แพนดาของดาราสาวสิริริยม และ ลูกสาวครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่ไม่ผิดอะไร เพราะที่ผานมา แอน สิริริยม ก็มีสวนสวยงามของสวนสัตว์ ไม้ว่าจะเป็นที่สวนสัตว์เขาหิน สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี หรือที่อื่น ๆ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ถึงให้คนมาท่องเที่ยวอยู่เสมอ" นายโสภณ กล่าว

ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ กล่าวต่อว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่ไหน และการมาเชียงใหม่ของแอน ก็เพราะต้องร่วมงานกับ อบจ.เชียงใหม่ ในเรื่องการจัดงานเทศกาลดอกทิวลิปหนานานาปีนี้ การที่ แอน สิริริยม มาก็เป็นเรื่องของทางท่องเที่ยวล้วน ๆ เพราะจะได้ประชาสัมพันธ์การชมหมี่แพนดาไปในตัว

ทางด้าน "แอน สิริริยม" กล่าวว่า รู้จักนายโสภณ ดำเนิน ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นการส่วนตัว เพราะคุณตา คือ ขุนภักดีดำรงฤทธิ์ เป็นคนใต้ จ.นครศรีธรรมราช ถือเป็นคนบ้านเดียวกัน รู้จักกันที่บาน และเคยถูกวางจ้างเป็นพิธีกรในงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ จากที่ไม่ได้เจอกันนาน มาเจอสูงโสภณอีกครั้งตอนที่ขึ้นไปเชียงใหม่ เพื่อไปคุยงานเกี่ยวกับธุรกิจดอกทิวลิป ประจวบเหมาะเป็นช่วงที่ลูกสาว น้องนนนี่ ปิดเทอมพอดี เลยชวนไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่

ดาราสาว ยืนยันว่า **ไม่ได้เดินลัดคิวทางด้านหน้า แต่เข้าทางประตูหลัง** เพราะไม่อยากเป็นข่าว ใช้เวลาชมหมี่ถ่ายรูปกับหมี่ประมาณ 5 นาทีเต็ม ถ่ายภาพเพียง 3 รูป จากนั้นก็ใช้เวลาถอดเสื้อคลุม เปลี่ยนรองเท้า เช็ดมือและมายืนรอ ผอ.โสภณ ผู้เป็นลุงเพื่อร่ำลา ก่อนที่จะพาลูกสาว น้องนนนี่ เดินชมสัตว์ชนิดอื่น ๆ ระหว่างทางยังมีผู้มาเที่ยวสวนสัตว์ขอถ่ายรูป ไม่มีปฏิกิริยาโห่ไล่ หรือตอวาใจ ๆ

"คิววีไอพี ก่อนที่จะมีการโชว์หมี่แพนดา หลินปิง ไม่ใช่มีแค่แอนกับลูก แต่มีทีมงานทีวีต่างประเทศมาถ่ายทำ คนที่อยู่ที่นี่อาจจะรู้จักแอนคนเดียว เลยพูดตอวาใจไปให้เป็นประเด็นว่า แอนพาลูกเขาไปชมลูกหมี่ครึ่งชั่วโมง คนที่ให้ขาวนี้แอนก็ไม่เขาใจว่า ทำไมต้องให้ขาววรายกันแรงขนาดนี้ **ลูกสาวแอนพอเขาเห็นขาว ถูกเพื่อนแซว เขารองหมี่รองไหเสียใจ** **สิ่งที่แอนให้ความสำคัญที่สุดคือความรู้สึกของลูก**" **นำเสียงของดาราสาวเริ่มสั่นเครือ** กล่าวต่อไปว่า **"แอนเองไม่รู้จะอธิบายให้ลูกฟังยังไง แอนเองก็มันไปเหมือนกัน แคบอกลูกว่าเป็นธรรมชาติที่อาจจะเกิดเรื่องผิดพลาดกันได้"**

แอน สิริริยม กล่าวต่อว่า ไม่มีทางที่จะใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมง เป็นไปไม่ได้ เพราะลูกหมี่ไม่ใช่ลูกหมาตัวเล็ก ๆ ที่จะเอามาอูมเล่นได้ แอนยังพูดกับลูกเลยว่า แคสัมผัสและถ่ายรูปกับเขาก็พอ เพราะขนาดลูกหมาอูมนาน ๆ ยังเจามือ ลูกหมี่มีคนมาดูตั้งเยอะก็กลัวเค้าจะเจามือเหมือนกัน เรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ดี

"แอนคิดว่าคนเราสมัยนี้ไม่น่าที่จะฟังความข้างเดียว และแอนก็ไม่เคยมีพฤติกรรมส่อไปทางด้านนั้น รู้สึกเสียใจ รู้สึกเสียเปรียบที่คนรู้จักเรา ตอนที่คุณสรยุทธ อาณาขาวในรายการ ญาติพี่น้อง **คนที่รู้จักเรา**

แฟนคลับเรา ฟังแล้วเข้าใจว่า เราเดินลัดแซงคิวเข้าไป แต่จริง ๆ

แล้วในตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาที่ลูกหม้อออกมา ลุงโสภณพาแอนกับลูกเข้าทางด้านหลัง เกิดข่าวเข้าใจผิด แอนเองก็รู้สึกลำบากใจ เราทำอะไรเรารออยู่แค่วันใจดี แอนเองไม่รู้จะบอกอะไรดี แอนไม่ได้ทำแบบนั้น แอนกับลูกอยู่เพียง 5 นาทีเท่านั้นเอง และการพาลูกเข้าไปดูลูกหม้อ ก็แค่ว่าแม่คนหนึ่งอยากที่จะมีเวลา ไซเวลาอยู่กับลูกเท่าที่ทำได้ แคพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์เท่านั้นเอง" สงทหาย แอน สิริรัมย์ วอนขอด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ขออย่าใจร้ายดวนสรุป อยากขอโอกาสรับฟังกันบาง ฟังความทั้ง 2 ฝ่าย

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเป็นดาราแล้วได้สิทธิ์มากกว่าคนอื่นจริงหรือไม่ "แอน สิริรัมย์" แจงว่า อย่าคิดเช่นนั้นเพียงด้านเดียว การที่ดาราได้รับสิทธิพิเศษ แต่เราต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัว เรื่องที่เกิดขึ้นแอนเสียใจ (ร้องไห้สะอื้น) แอนเบียดเบียนอะไรสังคมมากมายนั้นหรือ แอนเกิดมาไม่เคยเบียดเบียนสังคม ยอมรับว่าเรื่องนี้ทำตนรู้สึกท้อแท้ ตอนที่เข้าชมใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาทีเท่านั้นเอง

วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ เปิดเผยว่า วันนี้ตลอดทั้งวัน มีประชาชนโทรศัพท์ และส่งแฟ้มเข้ามาต่อว่าทางสวนสัตว์จำนวนมาก กรณีเรื่องของ แอน สิริรัมย์ ที่รับสิทธิพิเศษเข้าชมแพนด้า และในช่วง นายธนภัทร พงษ์ภมร ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ มีการประชุมประจำเดือนและนำวาระเรื่อง แอน สิริรัมย์ รับสิทธิพิเศษเข้าชมแพนด้า นอย จนประชาชนบางส่วนคืนตัว โดยทางเจ้าหน้าที่ในสวนของแพนด้าก็ชี้แจงว่า กำหนดในวันที่ 27 ก.ย. ต้องนำหลิ้นปี่ออกมาแสดงโชว์ในสวนจัดแสดงเวลา 10.00 น. แต่ปรากฏว่า การแยกลูกออกจากหลิ้นปี่ต้องใช้เวลา และเมื่อแยกลูกได้แล้วปรากฏว่า ผอ.โสภณ ดำนุย มาพร้อมกับดารา และเขาเปลี่ยนชุดเพื่อเข้าบันทึกภาพกับหลิ้นปี่ ในสวนบริเวณคอกกักกอน และ ภาพทั้งการบันทึกภาพประชาชนที่เขาควรวอ ชมภาพ แอน สิริรัมย์ และลูกบ๊องที่กภาพ และภาพหลิ้นปี่ ในสวนจัดแสดงนั้นเป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์บันทึกแจกจ่ายให้กับผู้สื่อข่าวทุกแขนง

นอกจากนี้ ในที่ประชุมทาง ผอ.ธนภัทร แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่ สื่อมวลชนมาทำข่าวให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่ มาทำประโยชน์ให้ ฉะนั้นไม่ควรไปต่อว่าหรือกล่าวหาสื่อที่นำเสนอข่าวในเรื่องที่เกิดขึ้น เมื่อมีสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีทางสวนสัตว์ก็ควรรีบดำเนินการแก้ไข และไม่ให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

มติชนออนไลน์